

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล  
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาใน  
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

-----

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล  
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง กำหนดวัน เวลา  
และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2564  
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา  
และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการ  
ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนทำกิจกรรมเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล  
เพื่อรับทุน ดังนี้

1. ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อ  
รับทุน ส่งเอกสารที่กรอกข้อมูลแล้ว รูปแบบ Pdf File มาทาง e – mail : rattana@ocsc.go.th โดยระบุชื่อเรื่อง  
“เอกสารทุน หน่วยทุน\_เลขประจำตัวสอบ\_ชื่อ” เช่น เอกสารทุน 0151477\_641303199\_สุมนา ซึ่งเอกสาร Pdf File  
ดังกล่าว ประกอบด้วย

- (1) แบบสรุปข้อมูลตนเอง
- (2) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
- (3) เอกสารอื่น ๆ เช่น Resume/ Portfolio (ถ้ามี) จำนวนไม่เกิน 2 แผ่นกระดาษ A4

2. วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ทำกิจกรรมการเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 40 นาที โดยสำนักงาน ก.พ. จะแจ้ง Link ในการทำกิจกรรมทาง e – mail ตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัคร ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ในแต่ละหน่วยทุน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์ตามช่วงเวลา ที่กำหนด ดังนี้

วันที่/เวลาที่ร่วมกิจกรรม	หน่วยทุน
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 – 15.30 น.	0161401

สำหรับกิจกรรมการเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์เป็นภาษาอังกฤษผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะต้องทำในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยจะใช้คำตอบที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ส่งครั้งแรก (หากมีข้อสงสัยในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ โปรดติดต่อ คุณศุภวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 084 144 8501)

3. กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน (การสอบสัมภาษณ์) จะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้

วันที่	เวลา	กิจกรรม	หน่วยทุน
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564	ภาคบ่าย 12.00 น.	รายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting)	0161401
	12.30 น.	กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ (การสอบสัมภาษณ์)	

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะต้องตั้งชื่อ “หน่วยทุน\_เลขประจำตัวสอบ\_ชื่อ” เพื่อเข้าห้องสัมภาษณ์ โดยสำนักงาน ก.พ. จะแจ้ง Link การเข้าสัมภาษณ์ทาง e – mail ให้กับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมตามกำหนดวันและเวลา หากผู้ใดไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบจะถือว่าสละสิทธิการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนในครั้งนี้

2. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะต้องพร้อมรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาที่กำหนดหากเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ไม่สามารถติดต่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ได้ในวันและเวลาที่กำหนด คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ อาจพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)

นนทกร กาญจนะจิตรา

(นายนนทกร กาญจนะจิตรา)

ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นายองอาจ สีนอภา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ